
 

Það væri mjög ákjósanlegt að BÍS myndi aðstoða öll skátafélög á landinu við 

gerð persónuverndarstefnu sem hentaði skátafélögum og uppfyllti lagaleg 

skilyrði. 

 

Þær leiðbeiningar sem BÍS lét Advania vinna fyrir sig, fyrir skátafélögin, eru 

vægast sagt mjög óaðgengilegar, flóknar og engan vegin hentugar fyrir 

tiltölulega fámenn skátafélög.  

 

Einnig má benda á að ýmislegt má gera með því að bæta inn í þann texta sem 

iðkendur (forráðamenn) les og samþykkja við skráningu. 
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